



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
รับที่ 3659
วันที่ 7 พค 2567
เวลา 15.35 น

โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

ด่วนที่สุด

ที่ สค (กปภจ) ๐๖๒๑/ว๒๐๘

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การฯ
รับที่ 1965
วันที่ 7 พค 2567
เวลา 16:00 น

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร/ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

ถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ติดตามพยากรณ์อากาศ ๗ วันข้างหน้า จากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย

๒. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสา ภาคเอกชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย ทอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

๓. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ป้องกันและเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในกรณีที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ส่งผลให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ทั้งในบ่อดินและในกระชังเกิดการเนือมน้ำปรับตัวไม่ทัน และตายอย่างฉับพลันได้

/๔. ให้โครงการ...

๔. ให้โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ พร่องน้ำ และตรวจสอบประทุรระบายน้ำในความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับน้ำจากสถานการณ์ดังกล่าว

๕. ให้แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร จัดเตรียมแผนการป้องกันระดับน้ำที่อาจท่วมถนนในเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกรณีเกิดน้ำท่วมพื้นผิวการจราจร

๖. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรกล เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

๗. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบพื้นที่ติดชายทะเลและแม่น้ำลำคลอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเดินเรือและท่าเทียบเรือ รวมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรทางน้ำใช้ความระมัดระวังมากขึ้น ห้ามลงเล่นน้ำและออกเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรง

๘. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๙๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และหากส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินในพื้นที่ใดให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันทีทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐ ๓๔๔๒ ๖๔๒๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งทราบ และถือปฏิบัติด้วย



(นายวรรณัฐ อนุพรอ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อำนวยการจังหวัด